

Phản ánh

Bắc -thái thực hiện nghị quyết của trung ương về cuộc động viên chính trị “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”

NGUYỄN HỮU UẤN

Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ Bắc -thái

Bắc thái là tỉnh căn cứ địa nằm trong khu vực tự trị Việt bắc. Với đặc điểm của một tỉnh miền núi và một phần trung du, có diện tích đất đai rộng, bao gồm nhiều tài nguyên phong phú về nông nghiệp, công nghiệp và lâm nghiệp, với tài năng và trí tuệ của 65 vạn nhân dân các dân tộc trong tỉnh, vốn có truyền thống cách mạng từ lâu, Bắc Thái có đầy đủ điều kiện trở thành một tỉnh giàu có về mọi mặt, đóng góp phần to lớn của mình về sức người, sức của vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại mấy năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và khu uỷ khu tự trị Việt Bắc, với sự nỗ lực của đảng bộ và nhân dân các dân tộc địa phương, Bắc Thái đã đạt được một số thành tích trên các mặt sản xuất và chiến đấu. Năm 1967, Bắc Thái được Chính phủ, Quốc hội và Hồ Chủ tịch thưởng huân chương độc lập hạng ba; xã Hà thượng được tặng thưởng huân chương Quân công hạng nhất; hai hợp tác xã Đồng quang và Thành công được tặng thưởng huân chương Lao động hạng nhì. Tuy có một số mặt tiến bộ đáng kể, nhưng Bắc Thái vẫn còn nhiều thiếu sót. Bước đi của Bắc Thái chưa vững mạnh. Phong trào chung tiến lên không đồng đều. Ở một số đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên chưa phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu; phong trào quần chúng ở đó rời rạc; trên một số mặt công tác, có hiện tượng trì trệ thậm chí có lúc có chiều hướng thụt lùi.

Tình hình đó làm cho các cấp bộ đảng từ tỉnh, huyện đến xã đều rất băn khoăn.

Bước vào học tập, nghiên cứu nghị quyết 175 của Trung ương về cuộc động viên chính trị “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, trên cơ sở nhận rõ tình thế mới và yêu cầu mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhận thức sâu sắc quyết tâm chiến lược của Đảng, mỗi đồng chí trong cấp uỷ từ trên xuống dưới, đều xác định rõ vị trí của địa phương và đặt trách nhiệm cho mình là: phải làm gì và làm bằng cách nào để Bắc Thái tiến lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là một tỉnh căn cứ địa của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn?

Quá trình liên hệ, kiểm điểm, phát động tư tưởng từ trong cấp uỷ đến toàn đảng bộ, đã giúp chúng tôi nhận thấy rằng: sở dĩ phong trào còn bị trì trệ, điều trước hết là do sứ chiến đấu của đảng bộ chưa được phát huy, vì vậy Bắc Thái chưa có cơ sở vững chắc để phát động quần chúng thật sự bắt tay vào hành động cách mạng. Cụ thể là, chúng tôi chưa tiến hành giáo dục một cách đầy đủ, sâu sắc cho cán bộ, đảng viên về tình hình, nhiệm vụ mới để tạo điều kiện phát động quần chúng; đồng thời thông qua phát động quần chúng mà nâng cao hơn nữa nhận thức, tư tưởng và cải tiến tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Thực chất là Bắc Thái chưa làm tốt công tác xây dựng đảng về tư tưởng và tổ chức, chưa biết gắn liền công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua đợt một cuộc động viên chính trị lần này ở Bắc Thái, chúng tôi thấy rất rõ: khi cấp uỷ từ tỉnh đến huyện và xã, khi các ngành tỉnh, huyện và cơ sở, có nhận thức đầy đủ về tình hình nhiệm vụ mới, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của Trung ương, xây dựng được quyết tâm cao, đề ra được phương án hành động rõ ràng, có ý đồ cụ thể, tiến hành giáo dục, phát động tư tưởng trong nội bộ Đảng được tốt, làm cho cán bộ, đảng viên thật sự phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của mình, thì bước sau đó,

việc tiến hành phát động quần chúng có rất nhiều thuận lợi. Điều đó nói lên rằng, quần chúng rất tốt, rất tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng.

Ở huyện Đại từ, trước lúc bước vào cuộc động viên chính trị, một vấn đề cấp bách rất đáng lo ngại đặt ra cho toàn đảng bộ là: toàn bộ diện tích lúa chiêm bị đe dọa nghiêm trọng vì các đợt rét kéo dài. Trong quần chúng, đảng viên, bước đầu xuất hiện tư tưởng bi quan. Một số người tính chuyện lên rừng phát nương, làm rẫy để phòng thân. Nhưng do có quyết tâm cao của toàn Ban huyện uỷ, cộng với kết quả bước đầu của cuộc động viên chính trị về học tập, giáo dục trong nội bộ Đảng, với khẩu hiệu đêm học ngày làm, biến tư tưởng thành hành động cách mạng cụ thể, tất cả cán bộ, đảng viên đã hăng hái tổ chức, vận động quần chúng mở một đợt tổng tiến công vào đồng ruộng. Kết quả là, từ chỗ trước đây chỉ làm có một lần, nay hầu hết các khâu đồng được làm cỏ từ hai đến ba lần, có nơi làm cỏ bốn lần. Vừa làm cỏ vừa bón phân, tính trung trong vòng hơn một tháng của đợt vận động, toàn bộ diện tích lúa chiêm được bón thúc thêm 2.500 tấn phân các loại. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng hành động cách mạng của đông đảo quần chúng, cánh đồng lúa chiêm Đại từ nhanh chóng được phục hồi, xanh tốt, có triển vọng thu hoạch cao hơn năm trước.

Có thể nói rằng, chưa bao giờ Bắc Thái có phong trào cách mạng của quần chúng sâu rộng, sôi nổi như trong cuộc tiến hành cuộc động viên chính trị kỳ này. Hàng ngàn thanh niên hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ. Hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm được quần chúng tự nguyện đem bán cho Nhà nước. Công việc chuẩn bị vụ mùa được tiến hành khẩn trương, tích cực.

Riêng huyện Đại từ, chỉ trong vòng 40 ngày, ngoài hành động tích cực cứu lại được lúa vụ chiêm, quần chúng còn làm xong trên 12.000 tấn phân các loại, đổi 70% giống mới, sử dụng 5.842 công lao động làm được 48ki lô mét mương phai và bờ vùng để chuẩn bị cho vụ mùa. Ở khắp nơi trong tỉnh, một phong trào thi đua xây dựng nông thôn

xã hội chủ nghĩa đang diễn ra sôi nổi. Nhiều nơi hoàn thành kế hoạch: giếng nước, nhà tắm, hố xí hai ngăn. Ở một huyện miền núi, trong ngót hai tháng tiến hành cuộc động viên chính trị, đã xây dựng được 62 nhà trẻ, 17 nhà mẫu giáo, 52 hợp tác xã măng non, 80 lớp học bổ túc văn hoá. Một điều rất cảm động là, sau khi được học tập tình hình nhiệm vụ mới, tư tưởng được phát động, tổ phụ lão dân tộc Dao ở hợp tác xã Tân tiến, (xã Đoàn kết) xung phong ủng hộ đồng bào miền Nam hơn 100 đồng để góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Bước đầu tiến hành cuộc vận động viên chính trị ở Bắc Thái đã giúp chúng tôi khẳng định rằng: đường lối, phương châm được vạch ra cụ thể trong Nghị quyết Trung ương là rất đúng đắn, tiềm lực về mọi mặt và sức sáng tạo của quần chúng nhân dân là rất dồi dào. Chỉ có đi đúng đường lối chỉ đạo của Trung ương, biết vận dụng một cách sáng tạo đường lối đó phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm của địa phương mình, có phương án hành động cụ thể và phát động được quần chúng thực hiện phương án đó, thì nhất định địa phương sẽ tạo nên một sức nhất định địa phương sẽ tạo nên một sức mạnh mới, dẫn đến một cao trào mới, đưa cách mạng tiến lên.

Từ thực tế tiến hành cuộc động viên chính trị ở Bắc Thái, chúng tôi rút ra được vài kinh nghiệm bước đầu như sau:

I- Cấp uỷ từ tỉnh đến huyện và xã, phải thật sự được phát động tư tưởng, tạo ra ngay từ trong cấp uỷ một chuyển biến mới cả về tư tưởng và hành động.

Theo quy luật chung, muốn có hành động cách mạng, trước hết phải có ý thức cách mạng. Muốn có ý thức cách mạng phải tiến hành phát động tư tưởng. Quá trình tạo nên biến chuyển mới về tư tưởng và hành động cách mạng trong cấp uỷ cũng phải theo quy luật đó.

Trước đây Bắc Thái, trong mỗi đợt phát động quần chúng, thường chỉ nhấn mạnh một chiều là phát động “quần chúng”, phát động “cấp dưới”. Tỉnh uỷ phân công nhau về phát động huyện và các ngành, huyện

và các ngành phân công nhau về phát động xã và hợp tác xã. Phát động theo kiểu dội từ trên xuống dưới như vậy, thực chất là có phát ở dưới mà không có phát ở trên. Do đó, dưới “động”, nhưng trên không “động”, quần chúng, đảng viên “động” nhưng cấp uỷ không “động”, và chẳng bao lâu phong trào lại lắng xuống.

Qua đợt động viên chính trị, chúng tôi đã nhận thức rõ thêm là: quá trình đưa đường lối cách mạng của Đảng thâm nhập vào quần chúng, biến nghị quyết của Trung ương thành hành động cách mạng của quần chúng, là cả một quá trình công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức phức tạp. Nếu bản thân cấp uỷ không thật sự phát động tư tưởng của mình, không tạo cho mình có một chuyển biến mới, có quyết tâm cao, dám nghĩ dám làm, lăn lộn trong quần chúng để học tập quần chúng, thì sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp uỷ sẽ đi theo con đường mòn; cấp uỷ sẽ làm việc theo dõi sự vụ, truyền đạt nghị quyết của cấp trên theo lối các bản sao, tổ chức hội nghị, diễn thuyết, v.v... và cuối cùng phong trào địa phương vẫn dậm chân tại chỗ.

Chúng tôi nhất chí nhận định rằng một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc động viên chính trị này ở Bắc Thái là cấp uỷ các cấp đã thật sự phát động tư tưởng của mình.

II- Làm tốt công tác xây dựng đảng để củng cố và phát huy mạnh mẽ phong trào cách mạng sôi nổi trong quần chúng.

Cuộc động viên chính trị toàn dân “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” đang trở thành ngày hội cách mạng của quần chúng. Trong những ngày lịch sử vẻ vang này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần chúng đang lập nên những kỳ công. Thực tế ở Bắc Thái, có nhiều công việc đề ra từ 5, 7 năm nay không làm được, trong cuộc động viên chính trị kỳ này, với sức mạng vô cùng tận của quần chúng, những công việc đó đều được làm xong trong một thời gian tương đối ngắn.

Nhưng có một điều hiển nhiên là: quần chúng chỉ có thể hành động đúng phương hướng cách mạng, lập nên những kỳ công, khi cán bộ, đảng

viên ở đó đã phát huy cao độ tính tiên phong gương mẫu của mình, biết tổ chức, lãnh đạo quần chúng, hoà mình trong quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.

Cuộc động viên chính trị kỳ này đã tạo nên một khí thế cách mạng sôi nổi trong cán bộ, Đảng viên và quần chúng ngoài Đảng. Tỉnh uỷ chúng tôi đã đặt vấn đề là phải biết phát huy thắng lợi này để tiến hành công tác xây dựng đảng, trước hết là công tác *giáo dục cán bộ, đảng viên*.

Chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở tiến hành phê bình, tự phê bình trong nội bộ Đảng, sau đó tự phê bình trước quần chúng. Các cấp uỷ cơ sở, trước hết là ban thường vụ đều có tinh thần gương mẫu trong việc kiểm tra chung và kiểm điểm cá nhân, do đó đã gây tác dụng tốt trong việc phê bình và tự phê bình của toàn đảng bộ.

Sau phê bình và tự phê bình trong nội bộ Đảng, chúng tôi tiến hành phân công “ba định” cho đảng viên. Trong đợt động viên chính trị vừa qua, Bắc Thái chúng tôi đã có bước chuyển biến lớn: có huyện số đảng viên tham gia phê bình, tự phê bình trong nội bộ Đảng đạt 94%, trong đó có 90% số đảng viên đã được phân công theo chế độ “ba định”.

Uy tín của đảng viên, cán bộ được nâng lên. Quần chúng càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tổ đảng và chi bộ sinh hoạt có nền nếp hơn trước. Riêng ở huyện Đại từ, trong phương án mới, để tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, việc quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên được quy định một năm hai lần. Chúng tôi cho rằng cứ một năm hai lần quần chúng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên như vậy, kết hợp với nhiều biện pháp về tư tưởng và xây dựng tổ chức khác, sức chiến đấu của Đảng bộ nhất định sẽ được tăng cường, phong trào cách mạng của quần chúng nhất định sẽ ngày một sôi nổi và liên tục.

Tóm lại, Bắc Thái đang trên đà thắng lợi của cuộc tổng tiến công vào mặt trận sản xuất và chiến đấu với khí thế “31 triệu người là 31 triệu dũng sĩ diệt Mỹ”. Trong phong trào nổi dậy sôi nổi và liên tục đó của

quân chúng cách mạng, đảng bộ địa phương cũng đang phấn đấu với quyết tâm cao độ, nhằm lãnh đạo phong trào ngày một tiến lên, góp phần củng cố địa phương xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, thực hiện khẩu hiệu “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.